

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การใช้รถยนต์ราชการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ศปท. กระทรวงพลังงาน
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
เกิดเหตุการณ์ทุจริตเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการของ สนพ.	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการของ สนพ.	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือมีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส	เกิดการตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปรากฏต่อสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ.....การใช้รถยนต์ราชการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน				
ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
		Likelihood	Impact	Risk Score
การใช้รถยนต์ราชการ ของ สนพ.	๑. พนักงานขับรถลักลอบนำน้ำมัน รถยนต์ราชการของ สนพ. ไปใช้/ จำหน่าย	๑	๕	๕ (สูง)
	๒. บุคลากรนำรถยนต์ราชการไป ใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการขออนุญาต การใช้รถยนต์ราชการ ไม่บันทึกการ ใช้รถยนต์ราชการ	๑	๕	๕ (สูง)

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อกระบวนการ การใช้รถยนต์ราชการของ สนพ.					
ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑	มีมาตรฐานการตรวจสอบ การใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ ของ สนพ. ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	ดำเนินการบันทึกเลขไมล์ รถยนต์ และตรวจสอบ หลักฐานการใช้น้ำมัน น้ำมันรถยนต์ราชการของ สนพ. ว่ามีความสอดคล้อง กันและประวัติการใช้น้ำมัน ที่สมเหตุสมผล รวมทั้ง จัดทำรายงานการใช้น้ำมัน ราชการของ สนพ. เป็น ประจำทุกเดือน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่มบริหาร งานทั่วไป
๒	บุคลากรของ สนพ. ที่ขอใช้ รถยนต์ราชการของ สนพ. แนบหลักฐานประกอบการ ขออนุญาตใช้รถยนต์	กำหนดแบบฟอร์มคำขอใช้ รถยนต์ราชการของ สนพ.	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่มบริหาร งานทั่วไป
๓	มีการตรวจสอบและปรับปรุง ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง การใช้รถยนต์ราชการ ส่วนกลางของ สนพ. ให้มี ความเหมาะสมสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง แจ้งเวียนให้บุคลากรของ สนพ. ทราบและนำไปปฏิบัติ	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ แนวทางดังกล่าว เพื่อให้ บุคลากรภายใน สนพ. ให้ ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่ว กัน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่มบริหาร งานทั่วไป

เห็นชอบและอนุมัติ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน